



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo.

Sáng ngày 19/11, UBND tỉnh họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ giai đoạn đến năm 2025; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn đến năm 2025; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng khu nghĩa trang nhân dân

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

THÀNH PHỐ

Đối thoại với doanh nghiệp và hộ dân có đất thu hồi để thực hiện các dự án

Sáng ngày 19/11, UBND thành phố Thái Bình tổ chức đối thoại với đại diện Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Thái Bình trước khi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện

dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; lãnh

đạo các sở, ngành, UBND thành phố và các đơn vị liên quan.

Mặc dù đại diện Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Thái Bình không có mặt nhưng các bước vẫn được thực hiện theo trình

tự. Trước đó, Công ty đưa ra một số kiến nghị gồm: hỗ trợ thêm chi phí đầu tư xây dựng các quầy hàng; được hoàn trả mặt bằng kinh doanh... Về những

(Xem tiếp trang 2)
MINH NGUYỆT

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH

Kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Ảnh: THÀNH TÂM

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

Sáng ngày 19/11, tại Trường Đại học Thái Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý". Dự khai

mạc có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo một số tổng cục, sở, ban, ngành của tỉnh và các chuyên gia về lĩnh vực biển, đảo cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thái Bình.

(Xem tiếp trang 4)
TRỊNH CƯỜNG

Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ những tháng cuối năm 2020, tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và bảo đảm nguồn nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh

LTS: Ngày 18 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5374/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ những tháng cuối năm 2020, tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và bảo đảm nguồn nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra những tháng cuối năm 2020, bảo đảm an toàn tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 2733/TTr-CAT-PV01 ngày 13 tháng 11 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020

(Xem tiếp trang 4)

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2020, ngày 19/11, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình nạn nhân ở xã An Dục và An Vinh (Quỳnh Phụ), 2 gia đình nạn nhân ở xã Liên Hiệp và Minh Khai (Hưng Hà), 1 gia đình nạn nhân xã An Tân (Thái Thụy).

Tại các gia đình, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình, mong các gia đình vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tuyên truyền,

(Xem tiếp trang 2)
TRẦN TUẤN

THAIBINH SEED Ra mắt tổ tự quản bảo đảm an ninh an toàn

Sáng ngày 19/11, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (Thái Bình Seed) tổ chức ra mắt tổ tự quản bảo đảm an ninh, an toàn nhà máy chế biến hạt giống Vũ Chính (thành phố Thái Bình).

Nhà máy chế biến hạt giống Vũ Chính thuộc Thái Bình Seed có nhiệm vụ quản lý và sử dụng máy móc, kho tàng xuất, nhập, chế biến đóng gói, bảo quản sản phẩm. Ngay từ khi mới thành lập, nhà máy chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị. Tổ tự quản của nhà máy được thành lập gồm 9 thành viên có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện, ngăn chặn sớm các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị.

Việc thành lập và triển khai mô hình tự quản nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở. Đồng thời, góp phần phát hiện, ngăn chặn sớm các nguy cơ gây mất an ninh tại doanh nghiệp và tại cộng đồng nơi doanh nghiệp có nhà máy đứng chân.

MAI THÙ

XÃ LUẬN

Vinh danh nhà giáo Việt Nam

"Trên su trọng đạo" là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ năm 1982, sau khi Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam thì mỗi năm các thế hệ học sinh và toàn xã hội lại có một ngày trọn vẹn hướng về các thầy cô giáo với bao tình cảm trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc.

Năm nay, ngày 20/11 đến trong không khí vui mừng, phấn khởi, tự hào vì ngành Giáo dục tiếp tục gặt hái nhiều kết quả trong một năm có nhiều biến động, khó khăn bởi dịch bệnh và thiên tai. Trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát, toàn ngành Giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: "Dù có khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt" đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm chất lượng dạy và học. Với phương châm "Tạm dừng đến trường, không dừng việc học", các nhà trường, các thầy cô giáo đã nhanh nhạy đổi mới, áp dụng những hình thức, phương pháp phù hợp như: dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình, điều chỉnh linh hoạt nội dung dạy học để nỗ lực hoàn thành chương trình năm học. Khi dịch Covid-19 tái diễn, toàn ngành lại khẩn trương, linh hoạt tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, hiệu quả... Thời gian qua, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, các thầy cô giáo thêm một lần vất vả, gắng gỏi khắc phục hậu quả phục vụ học sinh "bảo chống bão, lũ chống lũ", bảo đảm điều kiện cần thiết đón học sinh trở lại trường. Tất cả kết quả đạt được, những khó khăn mà ngành Giáo dục đã và đang vượt qua thêm chứng minh cho nỗ lực của toàn ngành, của các thầy cô giáo luôn hết lòng vì học sinh thân yêu.

Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam trong bối cảnh các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vẫn đang chịu ảnh hưởng của thiên tai; tại nhiều làng, bản, các thầy cô giáo và các em học sinh đang gián đoạn con đường đến trường; nhiều giáo viên đang phải lội bùn, dọn trường, dọn lớp. Không có hoa thơm trong ngày lễ trọng đại của mình song tất cả những tình cảm thân thương, ấm áp nhất vẫn hướng về các thầy, các cô. Gửi trọn niềm tin và lòng biết ơn đến các nhà giáo, Đảng, Nhà nước và nhân dân mong các thầy cô sẽ luôn yêu nghề, vững vàng, nỗ lực không ngừng vì các thế hệ học sinh và vì tương lai đất nước. Bởi những yêu cầu và mục tiêu phát triển, đưa đất nước đi lên đang đặt ra trọng trách lớn với ngành Giáo dục và Đào tạo và đội ngũ nhà giáo. Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo sẽ chỉ được thực hiện khi có đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên.

(Xem tiếp trang 4)
THÁI BÌNH

Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

(Xem trang 3)



Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Trung An (Vũ Thu).

Hiệu quả chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo

(Xem trang 2)